
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
...................... 

  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.  และได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าเกษม  แล้วเมื่อวันท่ี 15  ตุลาคม  2564    นั้น 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ 33 วรรค  4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 จึงปิดประกาศรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเทศบาลต าบลท่าเกษม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2  ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี 26  
สิงหาคม  2564    เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษมทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(นายมังกร  แก้วพัฒน์) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายมังกร  แก้วพัฒน ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๒. นางสมส่วน  ธูปทอง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
๓. นายศรีนวน  อ าพัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๔. นายสมบูรณ์  ยรรยง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๕. นายส ารวย  บุญโต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๖. นายสามารถ  วงค์ศรีทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๗. นายมานพ  เพาะแป้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๑ 
๘. นายธนาพล  ริยะตานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๙. นายณรงค์  พิดา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๐. นายแสวง  จันทกุมาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๑. นายสิทธิ์  สาพล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เขต ๒ 
๑๒. นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม/เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิเชียร  สุคนธประทีป  นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๒. นายสังขาล  จันลา  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๓. นางสาวรุจิรา  พงศ์พันธ์พิเชฐ รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
๔. นายจ าเนียร  บ่างสมบูรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. ด.ต.ฐากฤชภ์  ทองเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสุริยา  ผลาหาญ  หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นางศิริพร  ชาญชาติณรงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายเฉลย  ธนภูมิชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๐. นางสาวกุลนันท์  ปลอดแก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๑. นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๒. นายเนตรวัฒน์  ใจสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานป้องกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒-  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เลขานุการสภา ฯ  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภากรุณาจุดเทียนธูป
     บูชาพระรัตนตรัยและน าสวดมนต์ไหว้พระครับ ทุกท่านยืนขึ้น ครับ  
     (ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย)  
      ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม สมัยประชุมสามัญ
        สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
               วันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
      ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง คณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
        เสร็จแล้ว 
      ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อื่นๆ  
       บัดนี้ ท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเปิดการ 
      ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ   
         

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท่ีผ่านมาก็คือนายประวิท ผลาหาญ 
ประธานสภา ทต.ท่าเกษม  ได้รับการเลือกตั้ง       
      - ช่วงระยะเวลานี้การระบาดของ covid-๑๙ ก าลังระบาดอย่างรุนแรง ก็
     ขอให้สมาชิกหรือประชาชนท่ีอยู่ในความดูแลของท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 
     หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้รับก็ขอให้แจ้งรพสต. เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน  
   

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์    - ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีส่งให้ท่านมีท้ังหมด ๙ หน้า ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกท่านต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
นายณรงค์ พิดา     - เรียน ท่านประธานสภาฯผมนายณรงค์ พิดา สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จ านวน ๙ หน้า ไม่มีเพิ่มเติมครับ 
นายสมบูรณ์  ยรรยง   - เรียนท่านประธานสภา ผมนายสมบูรณ์ ยรรยง ผมได้ตรวจรายงาน  
สมาชิกสภาเทศบาล  การประชุมแล้ว ครบถ้วน แต่หนังสือเชิญประชุม ได้เชิญประชุมท่ีอาคาร 
     อเนกประสงค์ และปีพ.ศ. ๒๔๖๕ ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งเลขาฯทราบเลยนะครับ หากไม่มี 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  ขอให้ท่านสมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯครั้งก่อน(ยกมือ) 
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
     ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายสามารถ วงค์ศรีทา  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ก าหนดสมัยประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ 
   รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้ก าหนดระยะเวลา

พิจารณาค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 



-๓- 
   ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และส่งคืนประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ในวันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม เพื่อพิจารณาในวาระ
ท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ต่อไปนั้น 

    บัดนี้  ได้ครบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาเทศบาลได้
ก าหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกเสนอค าแปรญัตติหรือสงวนค าแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  แต่อย่างใด 
คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม ต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระ
ท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ต่อไป ครับ 

นายมังกร แก้วพัฒน์   -เนื่องจากได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  ๒๕๖๕ เสร็จส้ินแล้ว 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การ 
     พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภา 
     ท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ 
     ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
นายมังกร แก้วพัฒน์   - เมื่อเห็นสมควรแล้ว ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ประธานสภาทต.ท่าเกษม  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์  - เรียนท่านประธานสภา จากการตรวจนับองค์ประชุมในการลงมติ 
เลขานุการสภาฯ   สมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
     ๒๕๖๕  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     ท่ีประชุมมีมติ  เห็นชอบ  ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง -  เสียง 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. ๒๕๖๕  
      เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ - เสียง 
      งดออกเสียง - เสียง       

 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ือง อื่นๆ     
    ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

  (ลงช่ือ)   นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์   เลขานุการสภา 
    (นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 
 
 
  (ลงช่ือ)     นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์  ผู้บันทึกการประชุม 
      (นายอ านวยโชค  ภูมิวาลย์) 



-๔- 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันท่ี 
 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เห็นว่าถูกต้องตรงกับความจริง 
 
  (ลงช่ือ)   นายสมบูรณ์  ยรรยง   ประธานกรรมการ 
    (นายสมบูรณ์  ยรรยง) 
     
  (ลงช่ือ)   นายแสวง  จันทกุมาร   กรรมการ 
    (นายแสวง  จันทกุมาร) 
  
  (ลงช่ือ)   นายณรงค์  พิดา    กรรมการ 
    (นายณรงค์  พิดา) 
 

 รายงานการประชุมนี้สภาเทศบาลต าบลท่าเกษมได้รับรองแล้ว เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม  2564 
 
 
  (ลงช่ือ)    นายมังกร  แก้วพัฒน ์    ประธานสภาเทศบาล 
    ( นายมังกร  แก้วพัฒน์ ) 
 


